
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
ครั้งที่ 4/2558 

                                  วันจันทร์ที่  22  มิถุนายน  2558  เวลา 09.30  น. 
       ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายทรงชัย    วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี  
2.  นายสมใจ      จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี  
3.  นายพิเชษฐ์     อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาล  
4.  นายชาคร       ไอยศูรย์ รองปลัดเทศบาล  
5.  นางเตือนจิต    จงคง รองปลัดเทศบาล  
6.  นางสุนันทา     เพชรย้อย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
7.  นางสาวสายใจ  บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
8.  นางลัดดาวัลย์   มอบนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
9.  นางสาวธีติมา  โภคากรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
10.  นายสุวิทย์      อธิมุติกุล หัวหน้างานทะเบียนราษฎร  
11.  จ.อ.ณัฐว์        อัศวเลขา แทนหัวหน้างานป้องกัน  
12.  นางสาวนัยน์ปพร    พวงเงิน หัวหน้างานธุรการ  
13.  นางสาวราตรี         ชนะศักดิ ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  
14.  นางอารีย์              รักษ์ศรีทอง หัวหน้างานวิเคราะห์ฯ  
15.  นางศิวลี               วงศ์แก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
16.  นายพัลลภ             รัษฎาเพชร หัวหน้างานนิติการ  
17.  นางอารีย์              เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง  
18.  นางอุไรลักษณ์        ชายา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
19.  นางอุบล               ใหม่ละเอียด หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
20.  นางประทุม            หีดจันทร์ หัวหน้างานสถิติการคลัง  
21.  นางสุภา                ชินวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว  
22.  นายจริน                ทองทิพย์ รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
23.  นางอัจฉรา             แผ่นทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
24.  นางนงนภัส            น าผล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ  
25.  นางสาวศศิธร          หนูดี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.  
26.  นางอารีย์               สุวรรณา     หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ  
27.  นางสาวสุนีย์           ประดู ่ หัวหน้างานธุรการ  
28.  นายจิตติโชค           ป่ากว้าง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.  
29.  น.ส.อันธิกา             ธนาวฒุิ เภสัชกร  
30.  นายอนุชา               ธนาวฒุิ ผู้อ านวยการกองช่าง  
31.  นายสมพงษ์           วงศ์แก้ว            หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
32.  นายทวีศักดิ์          อนุสุวรรณ หัวหน้างานวิศวกรรม  



 
33.  นายเสถียร           บริการจันทร์ หัวหน้างานสถาปัตยกรรม.  
34.  น.ส.กฤษณา      กิตติพัฒนศักดิ์ หัวหน้างานธุรการ  
35.  นายสุรชัย         กูสมาน หัวหน้างานศูนย์เครื่องจักรกล  
36.  นางเกษร          อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินบัญชี 6  
37.  นางณัฐวดี         เฉลิมเกียรติ หัวหน้างานธุรการ  
38.  นางจตุพร         แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์  
39.  นางปิยะนาถ      กลิ่นภักดี บรรณารักษ์ 7 ว  
40.  นายกษิดิศ         แสงจันทร ์ หน.ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว  
41.  นายสมเจตน์       เทพคง หัวหน้างานเครื่องจักรกล  
42.  นายวิโรจน์         ด้วงแป้น หัวหน้างานธุรการ  
43.  นางเมธินันท์       สิทธิเดช หัวหน้างานธุรการ  
44.  นายวัชรพล        พัฒน์คล้าย หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์  
45.  นายการุณ          ปัญจะสุวรรณ      ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
46.  นายเสวียน         สวุรรณภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
47.  นายมานิตย์        พรามชูบัว ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
48.  นายโชคดี           อ้ิววังโส ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
49.  น.ส.จารุวรรณ      แทรกสุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

   49 นางสุวรรณี         คงสอน ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายธนคม            เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  
2.  นายสมใจ             สมศิริ รองนายกเทศมนตรี  
3.  นายประเวช          พรหมปาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

4.  น.ส.สมฤด ี           หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรี  
5.  นายเมษา             ธนาวุฒิ เลขานุการนายกเทศมนตรี  
6.  นายพลกฤษณ์         อินทร์แก้ว หัวหน้างานสาธารณูปโภค  
7.  นายนิรันดร์            สุนทรอารมณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ไปราชการ 
8.  นางกานต์พิชชา       วัฒนกุล หัวหน้างานทันตสาธารณสุข  
9.  นายสุระเชษฐ์         เทพนิมิตร หัวหน้างานสัตว์แพทย์  
10.  นางทิพวัลย์           รัตนพันธ์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ไปราชการ 
11.  นางจารุวรรณ        ศรีขวัญชว่ย หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  
12.  นางศิริวรรณ         ขวัญใจ หัวหน้างานธุรการ  
13.  นางสาวนัคมน       เรืองจรัส เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  
14.  นายไพศาล           อนันต์รัตน์ หัวหน้างานสถานที่และไฟฟ้า  
15.  นางสาวปราณี        รัตนบุรี หน.งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลาป่วย 
16.  นางสาวอุไรวรรณ    ค านวนกิจ หัวหน้างานพัฒนาชุมชนฯ  



 
 เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.                 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ         

       ECO-BEST เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับแนวคิดใหม่ เป็นนวัตกรรมที่
ศึกษาและวิจัยและเอาหลักเศรษฐกิจมาใส่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่ งจริงๆแล้วควร
จะน ามาใส่ในทุกเรื่อง จากแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้ในทุกมิติ เรื่องสังคม 
การศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องท าให้ทุกอย่างเป็นความคิดเพ่ือสร้างสรรค์เกิด
แนวคิดที่ทุกคนได้รับ เป็นหลักคิดที่น าสู่การปฏิบัติ โดยที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในทุกเรื่องได้ จะมีการอบรมครั้งที่ 2 จะเฉลี่ยทุกกองให้ได้รับการ
อบรมเข้าไปรับรู้แนวคิดดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
หน่วยงานเทศบาล รายละเอียด มอบ คุณปิยะนาถ  สรุปสั้นๆให้ทุกคนทราบ 

นางปิยะนาถ   กลิ่นภักดี 

   บรรณารักษ์ 7  

     จากที่ได้ไปประชุมมาเมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 ที่กรุงเทพมหานคร
โครงการ ECO-BEST ของ GIZ ได้มีการทดลองมาก่อนหน้านี้และจะสิ้นสุดใน
เดือนสิงหาคม 2558 เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิเคราะห์เรียกว่ามาตรการ
เชิงเศรษฐศาสตร์ทางด้านนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพ 
      ซึ่งความเป็นจริงแล้วเครื่องมือดังกล่าวไม่จ าเป็นว่าจะต้องไปใช้กับระบบ
นิเวศน์อย่างเดียว สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเรื่องอ่ืนๆได้ เป็นคู่มือเป็นแม่แบบ
ส าหรับวิเคราะห์งานที่ท าในทุกภาคส่วนทุกกองงาน ให้ทดลองใช้จนแก้ไข
ข้อบกพร่องเสร็จเรียบร้อยประมาณเดือนกันยายน สามารถเอามาใช้เป็นแม่แบบ
ในการวิเคราะห์ในเรื่องการด าเนินการจะท าอะไรระหว่าง ผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย  ซึ่งผู้
ซื้อผู้ขายไม่ได้ขายของ  
            ผู้ซื้อ   คือ  ผู้ที่ได้รับบริการนิเวศน์หรือบริการงานของเรา   
            ผู้ขาย  คือ  ผู้ให้บริการ 
      ใช้แทนว่าผู้ซื้อผู้ขายเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ เอาคู่มือตัวนี้เป็นตัววิเคราะห์
เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียต่อไปจนถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท างานของเรา
กระบวนการไปสู่เป้าหมายนั้นๆจะเป็น Templates ให้วิเคราะห์ไม่ต้องมานั่งคิด
สะเปะสะปะควรจะท าอย่างไรมีแบบฟอร์มมาให้วิเคราะห์ได้ ปลายเดือน
กรกฎาคมจะมีการประชุมอีกครั้งเป็นเวลา 3 วัน  นายกฯ มอบทุกกองฝ่ายได้มี
โอกาสไปเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนี้ ก่อนที่จะไปเรียนรู้ต้องใช้เครื่องมือดังกล่าว
วิเคราะห์เรื่องเชิงนิเวศน์กับความหลากหลายทางชีวภาพ ไปเรียนรู้เพ่ือน ามาเป็น
ตุ๊กตา เมื่อเสร็จเรียบร้อยสามารถเอาคู่มือตรงนี้มาใช้ในงาน 
       ข้อบกพร่องของคู่มือคือการใช้ภาษา ภาษาที่ ใช้ เป็นภาษาของนัก
เศรษฐศาสตร์ซึ่งอ่านแล้วเข้าใจยาก ท าอย่างไรที่จะแปลงภาษาเหล่านั้นให้เข้าใจ
ง่าย ซึ่งเรื่องนี้ถ้าน ามาสู่การใช้ปฏิบัติจริงๆ ซึ่งคนปฏิบัติไม่ใช่ระดับนักวิชาการ 
ดังนั้นมีโควตาให้ไปอบรม ถ้าหากจะได้ความคิดเห็นของท้องถิ่นเรื่องการใช้งาน
ความยากง่าย ควรจะปรับอย่างไรเพ่ือจะเอาสิ่งเหล่านี้ลงสู่ชุมชนฯ                    

ประธาน ฯ      เป็นเรื่องใหม่ และท าคู่มือยังไม่เสร็จเรียบร้อย ทาง ECO-BEST เรื่องความ
หลากหลายของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งความเป็นจริงทุกคนยัง
ไม่เข้าใจทั้งหมด มีอาจารย์เพียงคนเดียวที่เข้าใจจะเอาผลวิจัยกลับมาสอบถาม 



 
หากเกิดแนวคิดอย่างนี้อยากให้ทุกคนไปแสดงความคิดเห็นจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
       มีอีก 1 เรื่อง จะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่การกระจายอ านาจลง ซึ่ง
ต่อไปในภาคพลเมืองตามที่รัฐธรรมนูญได้เขียนไว้  กองทุน   มูลนิธิ   สมาคม 
เงินอุดหนุนจะลงมาอยู่ตรงนี้ สามารถที่จะด าเนินการไปแต่ละกองทุนตาม
วัตถุประสงค์ แนวทางดังกล่าวเป็นเรื่องที่ในหลักของเศรษฐศาสตร์ลงเข้ามาเป็น
แนวปฏิบัติจะเกิดประโยชน์ รัฐธรรมนูญใหม่ตั้งกองทุนในเรื่องการอนุรักษ์เมือง 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยว สามารถเอาเงินมาอุดหนุนตรงนี้ได้
และท าตามยุทธศาสตร์ที่อ าเภอ จังหวัด วางไว้  

     เป็นเรื่องใหม่ที่ควรจะรู้และในการอบรมครั้งที่ 2 ซึ่งต่อไปเป็นการตกผลึก
มากขึ้นจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาจะเป็นประโยชน์  

        เรื่องที่ให้น าเข้าที่ประชุม เรื่องป้ายโฆษณา กองคลัง กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง ปรึกษาก าหนดพ้ืนที่ให้ชัดเจน การอนุญาตติดตั้งแผ่นป้ายต่างๆ หาก
ก าหนดไว้แล้ว หากยังไม่ก าหนดก็ติดลักไก่ไปเรื่อยๆไม่ได้ให้ความสนใจ ก าหนด
ประกาศพ้ืนที่โฆษณาทุกอย่างให้มาขออนุญาต กองทั้ง 3 ฝ่ายต้องมาคุยกันเรื่อง
ก าหนดรูปแบบสถานที่คิดอย่างไร  

          อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปพบผู้ว่าการรถไฟเรื่องเชื่อมราง 18 ล้านบาทได้รับ
อนุมัติไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ้างคน ได้ลดราคาผู้ว่าฯรับปากจะน าเข้าที่ประชุมรอให้
ทางฝ่ายบริหารทรัพย์สินเสนอขึ้นมาตามที่เทศบาลได้ส่งข้อมูลไป เมื่อเข้าบอร์ด
คาดว่าจะได้รับการพิจารณา ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล ไม่ได้เป็นนโยบาย
ของท้องถิ่น 

นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 

ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

    กิจกรรมอังคารกันเอง ท่านนายกให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ขอความร่วมมือ
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

    วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ทาง Core Team จะมาตรวจเอกสารและ
ส านักงาน ขอความร่วมมือ ผอ.กองต้องน าทีมมาเอง ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้า
ฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าของเรื่องพร้อมตอบข้อซักถามและจัดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยให้ดูสวยงามในส านักงาน เพ่ือให้ได้คะแนน 85%  ส าหรับการตรวจ
ธรรมาภิบาล  

นางเตือนจิต   จงคง 

  รองปลัดเทศบาล 

 

        

       Core Team ที่จะมาตรวจวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นี้ด้านภูมิทัศน์เป็น
เรื่องส าคัญ ได้มอบหมายให้แต่ละกองมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละด้านการบริหาร
จัดการ  4 ด้านการบริหารจัดการ   
    การบริหารจัดการ             รับผิดชอบโดย   กองวิชาการและแผนงาน 
    กิจการสภาบริหารงานบุคคล รับผิดชอบโดย  ส านักปลัด 
    การบริหารการคลัง            รับผิดชอบโดย  กองคลัง 
    การสิ่งแวดล้อมฯ              รับผิดชอบโดย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

        ประธานฯ               มีเรื่องแจง้ให้ทราบ  รายการ กบนอกกะลา ให้โควต้าเด็ก 10-15 คน
เทศบาลจะส่งนักเรียนโรงเรียนมัธยมเมืองทุ่งสง (วัดท่าแพ) ร่วมอบรมที่จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี 



 
    นางเตือนจิต    จงคง 
      รองปลัดเทศบาล 

       ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประกวดเกี่ยวกับการ
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประจ าปี 2558  ก าหนดส่งภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2558  ได้ประชุมมอบหมายภารกิจ 5 ด้านให้กับกองต่างๆดังนี้ 
       ด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มอบ  กอง
วิชาการและแผนงาน 
       ด้านของเสียและมลพิษ   มอบ กองช่างสุขาภิบาล 
       ด้านสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน  มอบ  กองช่าง 
       ด้านวิถีชวีิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มอบ ส านักปลัดฯ 
       ด้านการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  มอบ  กองสาธารณสุขฯ                 

        ประธานฯ        ขอให้เขียนเข้าประเด็นสั้นๆได้ใจความ และส าคัญต้องช่วยกันดูรายละเอียด
เอกสารเพ่ือสู่เป้าหมายที่ชัดเจน 

นายพิเชษฐ์    อุษาสุมงคล 
 ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
    

  ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 
       มีการแก้ไขอะไรหรือไม่ ขอรับรองรายงานการประชุม 

      นางสุนันทา  เพชรย้อย 
        หัวหน้าส านักปลัดฯ 

  ส านักปลัดเทศบาล  
         การเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุกระทรวงมหาดไทยชวนรู้ ทางสถานีวิทยุ
คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 91 เม็กกะเฮิร์ท เป็นรายการวิทยุที่จะน ารวบรวมผลงาน
แจ้งเพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย             

 นางสาวราตรี   ชนะศักดิ์ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 

  กองวิชาการและแผนงาน   
          เรื่องแผนที่ทางกองฯเสนอ ประชาคมอยู่ในระหว่างรวบรวมก าลังจะแล้ว
เสร็จ ส่วนที่ต้องเพ่ิมเติมเสนองบประมาณให้ช่วยตรวจสอบได้บรรจุไว้ในแผน
หรือไม่ จะนัดประชุมกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน พนักงานพัฒนาเทศบาล
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบแผน ประกาศใช้ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2558  
              หลังจากนัน้ก็เป็นการเสนองบประมาณ โดยรองปลัดฯ ได้รวบรวม
วิเคราะห์เพื่อเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณต่อไป         

 นางอารีย์    เจริญฤทธิ์ 
  ผู้อ านวยการกองคลัง      
   

  กองคลัง    
             ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เรื่องโรงฆ่าสัตว์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่าน
มาประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดทางกอง
สาธารณสุขฯ จะสรุปเรียนให้นายกฯ ทราบต่อไปเพื่อจะได้ประชุมคณะกรรมการ
จัดหาผลประโยชน์ 
          ขอความร่วมมือกองช่างท าโครงติดตั้งป้ายจุดที่เทศบาลก าหนดไว้แล้ว 
ตามท่ีมีประชาชนมาขออนุญาตจะได้ไปติดตั้งป้ายตามท่ีก าหนดได้ทันที 

   ประธาน ฯ        เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน มอบ นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว ออกแบบก าหนดพ้ืนที่
เป็นโครงเหล็กให้ชัดเจนเพื่อความสวยงาม  และก าหนดระยะเวลาในการติดป้าย 
    เรื่องงบประมาณ ทุกกองฝ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ หากไม่อยู่ในปฏิทินให้หยุดท า
โครงการทั้งหมด                    

    นายพิเชษฐ์   อุษาสุมงคล 
     ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

      จากการประชุมก าหนดจุดติดตั้งป้าย 4 จุด 
1. หลังพระรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณแนวคลองไปตลอด 
2. ซุ้มมะเดื่อ 



 
3. หัวสะพานนาเหนือ 
4.  โรงเรียนกาญจนศึกษา   

มอบ  กองวิชาการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสงติดป้ายได้เพียง 4 จุด 
ประชุมร่วมกันพรุ่งนี้ กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุข และ
ส านักปลัด ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 เวลา 14.00 น. 

     นางนงนภัส   น าผล 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      หนังสือจากศาลากลางจังหวัดแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอความร่วมมือในการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาล
ระบาด  เดือนมิถุนายน-สิงหาคม โดยเฉพาะเด็กท่ีอยู่ในการดูแลของสถานรับ
เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล    ผู้อ านวยการสถานศึกษา
แต่ละโรงเรียนที่มีเด็กอยู่ในกลุ่มระบาด ทางกองฯ จะท าหนังสือเรียนให้ทราบอีก
ครั้งในรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการป้องกัน 
           โรงฆ่าสัตว์  ทางกองฯได้ท าบันทึกรายงานการประชุมเพ่ือน าเสนอท่าน
นายกฯ การเปิดประมูล 
          กิจการหอพัก มีหนังสือสั่งการณ์และถ่ายโอนมาให้ทางกองสาธารณสุข
ด าเนินการ มอบ คุณจิตติโชค ป่ากว้าง เป็นผู้รายงาน 

   นายจิตติโชค    ป่ากว้าง 
    พยาบาลวิชาชีพ 7 วช     
 

   งานสุขาภิบาล ขอแจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับส้วมสาธารณะ ขณะนี้งานสุขาภิบาล
ได้ด าเนินการลงประเมินอีกครั้งเป็นรอบที่สอง  
      สุขาภิบาลในโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ในงานสุขาฯได้ลงตรวจอาหารในโรงเรียน 
      กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนหอพักมาที่งานสุขาภิบาล
โดยให้ทางท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการดูแลภารกิจดังกล่าว
ให้พร้อม ได้ท าหนังสือเสนอนายกฯเพ่ือพิจารณา 

     นางเตือนจิต    จงคง 
       รองปลัดเทศบาล   

      แจ้งเพ่ิมเติมในส่วนของงานสุขาภิบาล ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯให้
จัดระเบียบหน้าตลาดสดที่มีการร้องเรียน บริเวณตลาดต้นยางได้วางผังจัด
ระเบียบเป็นที่เรียบร้อย จะนัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การรถไฟ สถานีต ารวจภูธร
ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดทหารบกทุ่งสง และเทศบาลมาประชุมร่วมกันในวันที่ 
25 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ที่อาคารด ารงธรรมาภิบาล นาเหนือ 

    ประธานฯ 
 

 เรื่องเพื่อพิจารณา  
       ขอให้บอกแนวทางการแก้ไข เขียนเป็นรายละเอียดเพราะไม่รู้ข้อมูล  

    นางจตุพร  แก้วเนิน 
       ศึกษานิเทศก์ 

  กองการศึกษา 
       ทางกองฯได้ยืนยันระบบ SIS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงบประมาณของโรงเรียนใน
สังกัดทั้ง 6 โรง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร นักเรียน อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็น
ระบบของกรมที่ให้กองการศึกษายืนยันภายในวันศุกร์ที่ผ่านมา            

  นางปิยะนาถ  กลิ่นภักดี 
      บรรณารักษ์ 7 ว. 

       มีเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับกองการศึกษา โครงการ CPF ประสานโดยตรง
มาท่ีท่านนายกฯ  โดยทีมวิทยากรสอนการอ่านมาจัดอบรมคุณครูและนักเรียน 
เขียนโครงการให้เทศบาลรับผิดชอบค่าอาหารและสถานที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการ
อบรมครู 2 วัน นักเรียน 1 วัน คุณครูชั้นประถมปีที่ 2-6  ประมาณ 150 คน
ค่าอาหารและสถานที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ทาง CPF ประสานโดยตรงมาที่



 
ท่านนายกฯ เขียนโครงการไม่ได้ก าหนดวันที่แน่นอน ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
เอาไว้  วันศุกร์ที่ผ่านมาทาง CPF ได้ประสานติดต่อวิทยากร   จัดอบรมวันที่ 
18-20 สิงหาคม 2558 ทางเทศบาลควรจัดเตรียมโครงการเพื่อที่จะเบิกจ่าย
เฉพาะค่าอาหารในระหว่างการประชุม ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ค่าวิทยากร ค่า
เดินทาง ค่าที่พัก ทาง CPF รับไปด าเนินการให้ 
       ในการประชุมจะเป็นการอบรมครู  2 วันเรื่องการสอนให้เด็กรักการอ่าน 
1 วันส าหรับนักเรียนจะแยกเป็นสองส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 4  (ช่วงเช้า) 
ชั้นประถมปีที่ 5-6(ช่วงบ่าย) เรียนให้ที่ประชุมทราบเพ่ือประสานท ารายละเอียด
ของโครงการ ขอปรึกษาทางกองการศึกษาว่าโครงการดังกล่าวจะไปเบิกจ่ายจาก
โครงการที่มีอยู่ได้หรือไม่    

         ประธานฯ      มอบ ให้คุณครูทุกคนไปอบรมรักการอ่านเป็นประโยชน์จะได้เทคนิคใหม่ๆใน
การสอนเด็ก  ใช้สถานที่สวนพฤกษา  
   มอบ  กองการศึกษารับผิดชอบเรื่องค่าอาหารให้คุณครูและนักเรียนที่อบรม 

   นายการุณ  ปัญจะสุวรรณ์ 
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
      ขอความกรุณาทางกองช่าง 2 เรื่อง 
     -  การประเมินราคาซ่อมแซมอาคารงบประมาณสองแสนบาท ได้เปิดเรื่อง
มาระยะหนึ่งเกรงว่าปลายปีงบประมาณจะมีปัญหา 
     -  รื้อถอนก าแพงสร้างห้องตัดผมเป็นที่เรียบร้อย การก่อเสาเป็นฐานซึ่ง
ส าคัญมากในการท าก าแพง 

     นายเสวียน สุวรรณภักดี  
    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 
      ขอขอบคุณทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลและ
จัดระเบียบแม่ค้าผู้ประกอบการในโรงเรียน  

   นายมานิตย์   พรามชูบัว 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
            โรงเรียนกีฬาได้รับอนุมัติให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ว่ิงลานสกา
มาราธอนนานาชาติ   ครั้งที่ 11 อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
           รุ่น 15  ปีชาย   ระยะทาง   10.5   กิโลเมตร  ได้ล าดับที่  8 
           รุ่น 18  ปีหญิง   ระยะทาง  10.5    กิโลเมตร  ได้ล าดับที่  1 และ 3 
           รุ่น  18 ปีหญิง   ระยะทาง   4      กิโลเมตร  ได้ล าดับที่ 2 4 5 
      และรุ่นประชาชนทั่วไป ระยะทาง  4     กิโลเมตร  ชนะเลิศ 1 และ 3  

 นางสาวจารุวรรณ   แทรกสุข 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 
              วันพฤหัสบดีที่ผ่านขอขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้ที่ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ขอบคุณหลายๆฝ่ายที่เข้า
มาร่วมดูแลและวันเสาร์-วันอาทิตย์ทางโรงเรียนได้จัดโครงการคุณแม่มือใหม่ โดย 
สปสช.ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและกองทุนสาธารณสุขฯที่ช่วยสนับสนุน
ประสานงานเกี่ยวกับโครงการมาจนประสบความส าเร็จ 
       วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ทางโรงเรียนจัดอบรมโครงการคุณแม่
มือใหม่รุ่นอนุบาล 3  ภายในเดือนกรกฎาคมได้ยื่นโครงการเข้าค่ายวิชาการฯ
กลางเดือนสิงหาคมจะด าเนินการประกวดสื่อของคุณครูระดับชั้นปฐมวัย และ
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 จัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 



 

 

                                                                                               นางชมพูนุท  รัตนสุภา 
                ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 

 

นางสาวสายใจ   บุญคงมาก                                
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   เรื่องด่วนที่เป็นปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลในขณะนี้คือ  เหา 
ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนไม่ได้มีโครงการรองรับไว้ 

      ประธานฯ               มอบ  กองสาธารณสุขฯ จัดหาเวชภัณฑ์ในการก าจัดเหาเป็นการด่วน 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองของเด็กๆโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลและ
จะวางแผนเตรียมการณ์ต่อไปอย่างไร อนามัยโรงเรียนเป็นเรื่องส าคัญ  
              มอบ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่ไปให้ค าแนะน า
เรื่องกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ และโรคระบาดมือเท้าปาก        

    นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 
     ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

1. ในปีหน้าส่งประกวดรางวัลพระปกเกล้า มอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุก
โรงในสังกัดเทศบาล ท าเป็นโครงการเรื่องสุขภาพเด็กซ่ึงเป็นเรื่องใหญ่
และส าคัญ 

2. เรื่องอ่านหนังสือไม่ออกขอให้ท าเป็นโครงการต่อเนื่องเพ่ือส่งเข้าประกวด 
3. เตรียมตัวท าธรรมาภิบาลเรื่องผู้สูงอายุ เข้าประกวด        

      นายกษิดิศ  แสงจันทร์ 
แทน ผู้อ านวยการกองช่างสุขาฯ 

 กองช่างสุขาภิบาล 
          ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบในการท า
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมฯ ทุกวันบ่ายสามโมงที่ห้องประชุมเล็กเพ่ือร่วมกันพิจารณา
ในการเขียนรวบรวมข้อมูลจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
          ทางกองฯได้ท าอ่างเลี้ยงไส้เดือนเสร็จประมาณ 80% คาดว่าจะทดลอง
เลี้ยงวิธีใหม่ได้ผลอย่างไรจะรายงานให้ทราบ จะขยายลงชุมชนฯเป็นการก่อเกิด
รายได้ให้กับชุมชนฯและผู้สนใจ 

นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล 
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

        การก าจัดขยะอันตรายซึ่งต้องใช้งบประมาณมากเพราะต้องส่งไปก าจัดที่
จังหวัดสระบุรี จะรับไปประสานนายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลาเรื่องฝากขยะ
ไปด้วยได้หรือไม่เพราะทางอบจ.สงขลาด าเนินการในเรื่องนี้อยู่ด้วย 

   นางสุวรรณี  คงสอน 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 สถานธนานุบาล 
      สถานธนานุบาลปัจจุบันมีสภาพคล่องเรื่องเงินทุนหมุนเวียน และเรื่องขอลด
ต้นทุนต่ าไปที่ธนาคารเพ่ือการเษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการด าเนินการขอ
จากส านักงานใหญ่  และในปีหน้าจะได้ด าเนินการสร้างสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 
ซุ้มมะเดื่อ 

          ประธานฯ       งานการเจ้าหน้าที่ เรื่องประเมินลูกจ้าง แต่ละกองส่งการประเมินกลับมา
ครบหรือไม่ หากประเมินแล้วให้เอาลูกจ้างที่ไม่มาตรวจปัสสาวะขึ้นบัญชีแดงไว้
และให้มาพบเพ่ือที่จะบอกว่า ไม่ต่อสัญญา และคนไม่ท างาน(ชุดล้างตลาด) และ
กองต่างๆเช่นกันเลิกจ้าง ลดคน 

       ปิดประชุม เวลา  11.00 น. 



 
 

 

 

 

 


